



ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๙๗ ๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช ๙.๗๗/๕๖๙๖

ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งว่า พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ บัญญัติให้มีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยคณะกรรมการ ทั้ง ๒ คณะ ประกอบด้วยผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ซึ่งกรรมการในส่วนดังกล่าวจะครบวาระในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการดังกล่าว เพื่อให้นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ และเข้าร่วมประชุมคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นผู้แทนระดับจังหวัด โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต จะเป็นผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เมื่อได้นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัดแล้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเชิญบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำหรับกรรมการในส่วนผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะมีหนังสือเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ละจังหวัด เข้าร่วมคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการดังกล่าวให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/49xAF81> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวภัชร์จิรส์ม์ ธัชเมฆรัตน์/นายจักรพงษ์ ดอกกุหลาบ

